

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและราชบัณฑิตยสถาน ร่วมจัดโครงการวิชาการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวต*

รุจีพัชร โรจนกุล**

สมชัย บวรกิตติ*

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย ดร.สุเมธ แย้มมนุญ เลขานุการได้จัดโครงการบริจาคหนังสือและตำราเรียนให้แก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อประโยชน์ทางวิชาการร่วมกัน. สกอ.ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับ รวมทั้งราชบัณฑิตยสถานในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งก็ได้มีสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้บริจาคหนังสือและวารสารทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ดึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งวิทยานิพนธ์และงานวิจัย.

ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ, เป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และมีหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ติดต่อกับแลกเปลี่ยนความรู้ และประสานงานทางวิชาการกับองค์การปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ. นอกจากนี้ยังทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยนำผลงานไปเผยแพร่แก่ประชาคม, ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชน, รวมทั้ง

ดำเนินงานเกี่ยวกับการบัญญัติศัพท์ การจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม ฯลฯ ด้วยเหตุผลและหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ราชบัณฑิตยสถานจึงร่วมมือกับ สกอ. ในการนำหนังสือที่ผลิตโดยราชบัณฑิตยสถานไปสมทบในโครงการบริจาคหนังสือและไปบรรยายพิเศษในโครงการ “ราชบัณฑิตสัญจร”.

งานครั้งแรก (วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) สกอ.และราชบัณฑิตยสถานได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยจำปาสัก ร่วมกันมอบหนังสือและตำราเรียนและบรรยายทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังที่เคยรายงานแล้ว^(๑). สืบเนื่องจากกิจกรรมที่ประสบผลดี ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงเชิญชวนให้ฝ่ายประเทศไทยจัดกิจกรรมมอบหนังสือตำราเรียนอีกครั้งแก่มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยใหม่อยู่ที่เมืองหลวงพระบาง.

มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เพื่อเป็นเกียรติแด่เจ้าสุภานุวงศ์ประธานคนแรกของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ช่วยเหลืองบประมาณก่อสร้างประมาณ ๒๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ. มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ย้ายมาจากที่ตั้งเดิม

*สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน, **ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ ๑ หน้าซุ้มประตุมหาวิทยาลัย



รูปที่ ๒ ผู้เขียน (สมชัย บวรกิตติ) บรรยาย



รูปที่ ๓ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. บรรยาย



รูปที่ ๔ มอบหนังสือให้ท่านรองอธิการบดี

ซึ่งอยู่ภายในตัวเมืองหลวงพระบาง ไปอยู่นอกเมืองห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๕ กิโลเมตรในเนื้อที่ประมาณ ๑๗๐ ไร่. ปัจจุบันมีการเรียนการสอน ๕ คณะ ได้แก่คณะศึกษาศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว, คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรป่าไม้, คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์; มีอาจารย์ ๒๗๐ คน และนักศึกษาประมาณ ๔,๑๕๖ คน. ดร.คำผาย สีสะหวัน ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนปัจจุบัน.

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และราชบัณฑิตยสถาน



รูปที่ ๕ ถ่ายรูปร่วมกันหลังการประชุม



รูปที่ ๖ ถ่ายรูปร่วมกันของผู้เข้าและคณะผู้เยือน



รูปที่ ๗ ชมอาทิตย์อัสดงบนวัดภูสี



รูปที่ ๘ อธิการบดีและรองอธิการบดี จัดเลี้ยงอาหาร



รูปที่ ๕ เพลิดเพลินกับอาหารมื้อเย็น

ได้เดินทางไปเมืองหลวงพระบาง. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุกานวงศ์ ดร.คำผาย สีสะหวัน ได้มารับคณะผู้เดินทางจากสกอ. และราชบัณฑิตยสถาน ที่สนามบินหลวงพระบาง. ในช่วงบ่าย คณะสัญจรเดินทางถึงมหาวิทยาลัยสุกานวงศ์ รองศาสตราจารย์ วิไซ จันท์สว่าง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้บรรยายแนะนำ ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ข้อมูลด้าน โครงสร้างระบบกายภาพ และด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านความร่วมมือทางวิชาการที่มีกับมหาวิทยาลัยของประเทศ ไทยรวมทั้งกับประเทศต่าง ๆ. จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะแควต อุปนายกราชบัณฑิตยสถานในฐานะ

หัวหน้าคณะฯ แทนเลขาธิการ สกอ. ที่ติดราชการด่วน ได้กล่าว ถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาครั้งนี้แนะนำประวัติความเป็น มาของราชบัณฑิตยสถานและสกอ. และได้ดำเนินการมอบ หนังสือตำราเรียนต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัย ซึ่ง สกอ. ได้มอบจำนวน ๘๑๓ เล่ม ใน ๗ สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ดึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์, ราชบัณฑิตยสถานได้มอบหนังสือ จำนวน ๘๑ เล่ม ในสาขากฎหมาย การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ ดึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์



รูปที่ ๑๐ ทำบุญเช้าวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

และสถาปัตยกรรมศาสตร์, และศาสตราจารย์ ดร. นพ. สมชัย บวรกิตติ ได้มอบวารสารและหนังสือส่วนตัว ๓๐ เล่ม. จากนั้นศาสตราจารย์ ดร. สันหัต โรจนสุนทร ราชบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาลุ่มน้ำโขงตอนบน” และศาสตราจารย์ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต บรรยายเรื่อง “ข้อดีข้อเสียของพุร้อนน้ำร้อน” จากงานวิจัยในประเทศไทย. นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. บรรยายเรื่อง “โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคน้ำโขง” ซึ่งการบรรยายทุกชุดได้รับความสนใจจากที่ประชุมเป็นอย่างมาก ได้มีการตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บรรยายกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้เข้าฟังประมาณ ๒๕ ท่าน. ต่อมาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ได้นำคณะผู้เดินทางไปที่ทัศนศึกษาโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์, วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนเมืองหลวงพระบาง ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองหลวงพระบาง, วัดเชียงทอง, และพระธาตุจอมภูสี วัดวิชุน.

ในช่วงเย็น อธิการบดี รองอธิการบดี พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยได้จัดเลี้ยงอาหารเย็นที่ภัตตาคารริมฝั่งแม่น้ำโขง งานได้ดำเนินอย่างอบอุ่นและชื่นมื่น. คณะผู้เดินทางจาก



รูปที่ ๑๑ ทัศนารวัดเชียงทอง

ประเทศไทยได้พักแรมที่โรงแรม Chang Heritage ภายในเมืองหลวงพระบาง และในตอนเช้าได้ร่วมกันใส่บาตรข้าวเหนียวแก่พระภิกษุประมาณ ๒๐๐ รูป จากวัดต่าง ๆ ของเมืองหลวงพระบาง ๑๒ วัด. จากนั้นได้ไปที่ทัศนศึกษาโบราณสถานอีกหลายแห่ง. หลังจากร่วมกันอาหารกลางวัน คณะจากประเทศไทยได้เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อประมาณ ๑๗ นาฬิกาในวันเดียวกัน.

การเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างกัน สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง ได้ก่อให้เกิดแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ระหว่างประเทศต่อไป.

เอกสารอ้างอิง

๑. สมชัย บวรกิตติ. ราชบัณฑิตสัญญากร มหาวิทยาลัยจ่าปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ๒๕๕๒;๓:๑๑-๕.